

Giáo dân có nên trở thành bất hợp pháp?

Tác Giả: Trần Văn, phóng viên RFA
Thứ Ba, 09 Tháng 2 Năm 2010 19:49

Việt Nam có tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng.



Các tu sĩ PGHH đi nếm phở tẩm thuốc - ảnh do ông Huỳnh Văn Hiệp cung cấp

Ngày 7 tháng 2, chính quyền đã cho các khám xét gia đình ông Đặng Văn Nghĩa ở phường Phước Thiện, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Ông là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, đồng thời cũng là người đang cùng một số đồng đạo tu tập tại gia.

Tự do tôn giáo phải đăng ký

Đã có thông tin nhiều chi tiết về khám xét này và cũng đã có thể hiểu hơn về tự do tôn giáo tại Việt Nam, trước hết, Trần Văn có cuộc trò chuyện với ông Vui, một sĩ quan cấp tá tham gia cuộc khám xét, đang làm việc tại Công an quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

Trần Văn: Chào anh Vui. Tôi là Trần Văn ở Đài Á Châu Tự Do. Tôi muốn hỏi thăm về những chuyện xảy ra đối với các tín đồ Hòa Hảo.

Chúng tôi chắc chắn tin là xảy ra rồi, các anh có khám xét một địa điểm mà tín đồ Hòa Hảo tụ tập, rồi ghi một số computer và hình ảnh có thể mang lại một công dân Mỹ. Thông tin này đúng hay sai?

Ông Vui, sĩ quan công an quận Ô Môn : Bây giờ anh muốn tu thì anh phải tuân thủ theo pháp luật. Bây giờ hàng ngàn dân cho anh làm thủ tục để hợp thức hoá chuyện tu hành của gia đình anh.

Giáo dân cần nên trở thành bất hợp pháp?

Tác Giả: Trần Văn, phóng viên RFA
Thứ Ba, 09 Tháng 2 Năm 2010 19:49

Ông Vui: Đây không phải là khám xét nội tâm. Anh hiểu nhầm rồi. Đây cần nói cho chính xác, đàng hoàng. Phật giáo Hòa Hảo cho rằng phát chi không nằm trong khuôn khổ Phật giáo Hòa Hảo của họ thì ngưng đăng ký.

Đúng là có anh Nguyễn Văn Mạnh, công dân Mỹ nhưng mà anh ta còn là một Việt kiều. Khi làm việc với anh ấy thì anh ta không biết chi đó. Chi đó nói cho chính xác thì là một nhóm trong gia đình, chi có ba người thôi, không phải là tu... Mà sao anh biết số này để gọi?

Trần Văn: Chúng tôi có những cách riêng để có số và chúng tôi đã nhận được những thông tin đó...

Ông Vui : À, chi nhà anh Đôn, anh Nghĩa cho chi gì?..

Trần Văn: Tôi không trả lời anh câu đó được...

Ông Vui: Đúng rồi...

Trần Văn: Chúng tôi gọi cho anh, hỏi thăm số việc vì chúng tôi muốn có thông tin hai chi đó.

Ông Vui: Bây giờ nếu anh muốn... ỹ thì cũng phải đưa cho chính xác thì tôi mới... ỹ được. Chi còn chuyện này... nói chính xác thì không đúng...

Trần Văn : Vậy anh có thể gọi thích thêm với thỉnh giờ của Đài chúng tôi là số việc đã xảy ra như thế nào?

Ông Vui: Chi anh Đôn, anh Nghĩa là Phật giáo Hòa Hảo nhưng không có đăng ký theo quy định pháp luật của Việt Nam.

Giới đức hành nên trở thành bất hợp pháp?

Tác Giả: Trần Văn, phóng viên RFA
Thứ Ba, 09 Tháng 2 Năm 2010 19:49

Bây giờ, ở đây, Việt Nam có tin ngụy ng và tin do không tin ngụy ng. Theo pháp luật của Việt Nam là như thế. Còn như đứng ra tổ chức, chủ yếu là đi quyên góp để làm từ thiện, để đưa danh tánh của anh thôi. Chẳng anh Nguyễn Văn Mạnh, như không biết, như vậy đó để đi tham quan cho biết như thế nào. Như không đem giấy tờ để trình với cơ quan sở tại, không có hồ sơ chi... Kiểm tra... Hôm nay với như Sài Gòn và ông đứng đã đem giấy xuống d... này rồi nên cho như vậy thôi.



Các đứng ở hàng tháng tu học. Như do ông Huỳnh Văn Hiệp cung cấp

Các đứng ở hàng tháng tu học. Như do ông Huỳnh Văn Hiệp cung cấp Trần Văn: Như vậy là chuyện coi như đã giải quyết xong?

Ông Vui: ... thì kiểm tra... thì mất số cô bác tin đứng đó, chủ yếu chẳng anh Đ, anh Nghĩa... Bây giờ như muốn tu thì như phải tuân thủ theo pháp luật. Bây giờ hàng đứng cho như làm thủ tục để hợp thức hoá chuyện tu hành của gia đình như... Vậy thôi. Không có gì...

Trần Văn: Thưa anh, như vậy là theo pháp luật Việt Nam...

Ông Vui: Trả lời cho anh như vậy đứng c... Còn pháp luật Việt Nam thì bây giờ, anh vào coi trên trang web của chính phủ Việt Nam, có đăng tải công khai trên Internet đó. Bây giờ tất cả có hồ sơ trên đó rồi, Pháp như tôn giáo, Ngh như hàng đứng để thủ tục hiện với tôn giáo tại Việt Nam. Trên đó có hồ sơ.

Hiện giờ để với chẳng anh Đ, anh Nghĩa, nếu như muốn xuống tu hành thì như phải tuân thủ theo quy định pháp luật... Vậy há...

Trần Văn: Thưa anh Vui, anh công tác tại Công an quân Ô Môn hay là tại...

Giới thiệu nên trở thành bất hợp pháp?

Tác Giả: Trần Văn, phóng viên RFA
Thứ Ba, 09 Tháng 2 Năm 2010 19:49

Ông Vui: Thôi đừng có rồi... Bây nhiêu đó thôi, tôi vì đây cũng không thể trao đổi với anh để có
nhiều. Xin thông cảm...

Bo với pháp luật nhưng không giữ luật

Tiếp theo là cuộc trò chuyện của Trần Văn với ông Đặng Văn Nghĩa.

Trần Văn: Thưa anh, chúng tôi được biết là vừa rồi, khi thực hiện tu hành tại gia, các anh có bị
chính quyền gây khó khăn. Sự việc xảy ra như thế nào?

Ô. Đặng Văn Nghĩa : Tôi mới nói mấy anh mới đến để tra dân số để rồi mấy anh lại xét nhà
tôi, mà nếu mấy anh lại xét nhà thì phải có quy định đúng. Mấy anh nói bây giờ làm trước quy định
đúng sau.

Ông Đặng Văn Nghĩa: Hồi hôm rồi, tôi nhà của chúng tôi. Sự việc xảy ra làm cho chúng tôi quá
bất ngờ. Vào 11 giờ đêm ngày 7, chính quyền đến nhà chúng tôi. Họ ngoài rào, chúng tôi
chạy mở cửa rào thì chính quyền mở chốt khoá, tháo bỏ nẹp và xông vào nhà.

Sau khi xông vào nhà, họ bắt đầu tra dân số, kiểm tra hộ khẩu. Kiểm xong, chính quyền bắt
chúng tôi phải đi đến phòng để kiểm tra tiếp. Tôi nói rằng người đã kiểm tra hộ rồi, không
còn sót người nào nữa nhưng chính quyền bắt mở cửa chúng tôi phải đi đến phòng.

Tôi mới nói mấy anh mới đến để tra dân số để rồi mấy anh lại xét nhà tôi, mà nếu mấy anh
lại xét nhà thì phải có quy định đúng. Mấy anh nói bây giờ làm trước quy định đúng sau.

Sau khi kiểm soát các phòng thì họ thấy trong phòng chúng tôi hàng ngày, nếu chúng tôi
thường băng, đĩa, để tài liệu tu hành, họ lấy hết băng đĩa và những đồ đạc làm băng đĩa của
chúng tôi.

Giữ đức hạnh nên trở thành bất hợp pháp?

Tác Giả: Trần Văn, phóng viên RFA
Thứ Ba, 09 Tháng 2 Năm 2010 19:49

Chính quyền kêu chúng tôi phải ghi nhận để chính quyền chấp thuận quan thì chúng tôi không ghi. Lúc bấy giờ số lượng nhân viên chính quyền quá đông, tôi tôi mới xúm nhau, mới mới anh em chúng tôi gồm có niếm Phở t. Xong xuôi thì chính quyền chấp thuận đi hết.



Đã mất nhiều tu học bị công an đập phá. Anh do ông Huỳnh Văn Hải cung cấp

Trần Văn: Rồi họ có tầm giam, tầm giữ ai không?

Ông Đặng Văn Nghĩa: Đâu có giữ anh Nguyễn Văn Mạnh. Anh này là Việt kiều Mỹ, bởi vì anh vẫn chấp chúng tôi để phát quà. Phát hiện anh là một Việt kiều cho nên họ tầm giữ và sáng hôm sau, sau khi làm việc xong xuôi thì họ thả ra.

Trần Văn: Thưa anh, những người bị bắt giam và tham gia cuộc khám xét đó làm việc tại đâu?

Ông Đặng Văn Nghĩa: Theo số hiểu biết của tôi thì họ gồm 4 cấp là công an khu vực, công an phường, công an quận và công an thành phố. Không chỉ có 4 cấp công an mà còn Nội vụ quận, Sĩ Nội vụ cấp thành phố, rồi Y tế cấp quận, Y tế cấp thành phố. Có cả ông Trưởng Ban Tôn giáo cấp thành phố. Nói chung là để các ban ngành.

Theo những gì tôi thấy thì có khoảng 70 người vào nhà tôi làm việc. Còn đứng ngoài hàng rào thì rất đông.

Trong các đồ đạc mà họ lấy thì có 3 máy sang đĩa, 2 máy DVD, 1 cái laptop để tôi học và 2 cái computer, 2 cái máy in. Trên dưới có khoảng 10.000 đĩa. Trong đó có những đĩa đã sao chép và đĩa trống.

Ô. Đặng Văn Nghĩa : Sợ hãi mà tôi không theo Ban Trại sợ là vì có những điếm tôi không phải. Họ chặn gần 8 điếm răn cấm của Đức Huỳnh Giáo Chủ.

Giáo dân cần nên trở thành bất hợp pháp?

Tác Giả: Trần Văn, phóng viên RFA
Thứ Ba, 09 Tháng 2 Năm 2010 19:49

Có mấy điếu làm chúng tôi rất bức xúc là những khung trở nên điếu của Đäc Huän nhä Giáo dân, làm ra đä cho tín đä Phät giáo Hòa Häo thä. Chúng tôi vừa làm xong 93 bức thì Công an thành phố Cần Thơ chặn đi luôn. 40 bức chân dung Đäc Huän nhä Giáo dân cũng bị chặn đi luôn. Tôi có hỏi rằng mấy anh làm như vậy có quá đáng hay không, chặn này là chặn chúng tôi tu học mà mấy anh lấy đä như thế này? Mấy anh làm thỉnh và mấy anh làm tội. Vì vậy mà tôi cũng mời mấy anh em đến gặp để nói chuyện với nhau nghe và nói về Phät.

Tu học để giáo dân?

Trần Văn: Tôi có nói chuyện với một số viên chức chính quyền, họ bảo rằng, họ làm tất cả những điếu đó là bị vì các anh không đăng ký. Là một người đi tu, anh nghĩ thế nào về chuyện này?

Ông Đặng Văn Nghĩa: Nói về những người của Đäc Huän nhä Giáo dân thì là tín đä Phät giáo Hòa Häo phải ghi 8 điếu răn cấm.

Mấy anh bảo tôi là phải vô trong Ban Trä sở. Tôi không vô Ban Trä sở thì mấy anh cho rằng, tôi là một tín đä “lười”, bởi vì Ban Trä sở không chấp nhận tôi là tín đä Phät giáo Hòa Häo.

Tôi có nói rằng, dù Ban Trä sở không chấp nhận tôi là tín đä Phät giáo Hòa Häo thì tôi cũng vẫn là tín đä Phät giáo Hòa Häo. Vì tôi trong gia đình và trong xã hội, chính quyền đã công nhận tôi là tín đä Phät giáo Hòa Häo.

Tôi tu là tu theo giáo lý của Đäc Thích. Tôi không đăng ký với Ban Trä sở.



Tu sĩ Thích đang ngồi cúng lễ và niệm bä đäp pháp. Hình do Ô. Huỳnh Văn Hiệp cung cấp.

Giới thiệu nên trở thành bất hợp pháp?

Tác Giả: Trần Văn, phóng viên RFA
Thứ Ba, 09 Tháng 2 Năm 2010 19:49

Trần Văn: Hồi này anh có nhắc đến chuyện gì 8 đi u răn cấm a Đ c Hu nh Giáo Ch . Trong 8 đi u răn đó có cấm chuyện tham gia vào nh ng t ch c nh Ban Tr s ? Có đi u nào cấm chuyện đó không?

Ông Đ ng Văn Nghĩa: Th a không. Ch c m u ng r u, c b c, á phi n, ch i b i đảng đi m thôi.

Trần Văn: Vậy thì sao v a r i anh đ c p v chuy n đ gi 8 đi u răn đó thì anh không tham gia nhóm đ c chính quy n công nh n? Nhóm đ c chính quy n công nh n có v ng vào nh ng đi u c m đó không? H có làm sai nh ng đi u đã b nghiêm c m không?

Ông Đ ng Văn Nghĩa: D . Ng i nào lãnh đ o tôn giáo thì ph i gi 8 đi u răn c m nh ng đ đây thì đ i v i đ c h nh... S dĩ mà tôi không theo Ban Tr s là vì có nh ng đi m tôi không ph c.

Trần Văn: Song t ch c đó khác v i anh đ ch là h đ c nhà n c công nh n...

Ông Đ ng Văn Nghĩa: D ... Tôi không theo Ban Tr s là vì h ch a gi tròn 8 đi u răn c m c a Đ c Hu nh Giáo Ch .